

คำสั่ง



คดีหมายเลขดำที่ สด ๒๑, ๒๒ /๒๕๕๒

คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๕๖ - ๒๘๕๗ /๒๕๕๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ความคดีเลือกตั้ง

ระหว่าง	{	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ร้อง
		นายประยูร แก้วเดียว	ผู้คัดค้าน

เรื่อง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่

ระหว่าง	{	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ร้อง
		นายประยูร แก้วเดียว	ผู้คัดค้าน

เรื่อง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่

คดีทั้งสองสำนวน ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้ง มีคำสั่งให้พิจารณารวมกัน

คดีทั้งสองสำนวนผู้ร้องยื่นคำร้องได้ความว่า เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นครประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล



- ๒ -

เมืองเขลางค์นครในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครหมายเลข ๖ ต่อมาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จำสืบเอกสิทธิศักดิ์ แปงสาย ผู้สมัครหมายเลข นายวัชรชัย สุปินะ ผู้สมัครหมายเลข ๘ นายศุภกิจ หอมแก่นจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข ๙ นายบุญสิน ศรียอด ผู้สมัครหมายเลข ๑๐ นายปรีชา บนันเชื้อ ผู้สมัครหมายเลข ๑๑ และนายบุญส่ง ทิวงค์ชา ผู้สมัครหมายเลข ๑๒ ยื่นคำร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้าน มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กล่าวคือ ผู้คัดค้านมีชื่อเป็นประธานการจัดงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านโทกหัวช้างในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ และในวันดังกล่าวผู้คัดค้านบริจาคเงินจำนวน ๖,๖๓๘ บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง และได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน โดยปิดป้าย “ร้านจิ้น่า - คาราโอเกะ” ซึ่งเป็นร้านของผู้คัดค้านไว้ในบริเวณงานด้วย ทั้งนี้เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ เหตุเกิดที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดลำปาง แทนผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านเป็นเวลา ๑ ปี

/ผู้คัดค้าน



- ๓ -

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านและแก้ไขคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง และไปร่วมงานของโรงเรียนทุกปีแต่ผู้คัดค้านไม่ได้บริจาคเงินจำนวน ๖,๖๓๘ บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง และผู้คัดค้านมิได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานเพื่อเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนให้แก่ตนเอง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้ง ได้สอบสวนแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นครประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมายเลข ๖ ต่อมาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แต่เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมายเลข ๗ ถึง ๑๒ คัดค้านว่า การเลือกตั้งดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ผู้คัดค้านบริจาคเงินให้โรงเรียนบ้านโทกหัวช้างจำนวน ๖,๖๓๘ บาท และนำอาหารคือ ยำกุ้งเส้น มาจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานโดยปิดป้าย“ร้านจิ้น่า- คาราโอเกะ” ซึ่งเป็นร้านของผู้คัดค้าน

/ไว้ในบริเวณงาน



- ๔ -

ไว้ในบริเวณงาน เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนให้ผู้คัดค้าน ผู้ร้องสืบสวนสอบสวนแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่มีผู้คัดค้าน จึงมีมติให้มีการเลือกตั้งใหม่ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนด ๑ ปี

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาต้องวินิจฉัยตามคำร้องมีว่า ผู้คัดค้านให้เงินจำนวน ๖,๖๓๘ บาท แก่โรงเรียนบ้านโทกหัวช้างและจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่าของโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง อันอาจเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้คัดค้านและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ ในส่วนการมอบเงินให้โรงเรียนบ้านโทกหัวช้างนั้น ได้ความจากพยานที่ผู้ร้องนำเข้ามาได้สวนปากนายศรีรัตน์ ใจจะนะ พิธีกรบนเวทีในงานทอดผ้าป่าโรงเรียนและนายศิวัชชัย พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโทกหัวช้างว่า ในคืนวันงานทอดผ้าป่าผู้คัดค้านไม่ได้มอบเงินให้โรงเรียนแต่ประการใด ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวตรงกับที่พยานทั้งสองปากเคยให้การไว้ต่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงมีน้ำหนักให้รับฟังว่าสำหรับรายชื่อใบรายชื่อรับจากผู้บริจาคผ้าป่า ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ระบุชื่อร้านจี่น่า - ยูฟ่า คาราโอเกะ และจี่น่า คาราโอเกะ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเป็นร้านของผู้คัดค้านบริจาคเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และ ๑,๖๓๘ บาท ตามลำดับนั้นก็ได้ความจากคำให้การของพยานผู้ร้องปากนางกัลยา รินแก้วงาม ผู้จัดทำเอกสารดังกล่าว ตามที่ปรากฏในบันทึกถ้อยคำพยานว่า เมื่อทางโรงเรียนได้รับเงินบริจาคแล้วจึงตั้งบัญชีรายชื่อ

/ผู้บริจาค



- ๕ -

ผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง รวมทั้งรายการดังกล่าวด้วย แต่มิได้เป็นของร้านค้า ๗ แต่ผู้เดียวจะเป็นของพนักงานและประชาชนที่กลุ่มร้านค้า ๗ ได้แจกซองร่วมทำบุญไปให้ในกลุ่มรวมกันใส่มาในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ โดยพยานไม่ได้ลงรายละเอียดรายชื่อของแต่ละซองที่นำมาร่วมทำบุญ ลงไว้แต่ในนามกลุ่มร้านค้า ๗ ที่รับซองไปจากโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งเจือสมกับที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า ผู้คัดค้านไม่ได้มอบเงินให้โรงเรียน แต่เงินดังกล่าวเป็นเงินของผู้ที่ร่วมทำบุญ ส่วนการจัดอาหารแก่ผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่านั้นก็เช่นกัน พยานผู้ร้องที่นำเข้าไต่สวนไม่มีพยานปากใดเบิกความเลยว่าผู้คัดค้านนำอาหารมาจัดเลี้ยงตามที่ผู้ร้องอ้าง แต่กลับได้ความจากนางวันนาพยานร่วมกันของผู้ร้องและผู้คัดค้านที่เบิกความยืนยันว่า ย่าวันเส้นที่นำมาจัดเลี้ยงพยานเป็นผู้นำมาเลี้ยงในนามของกลุ่มแม่บ้านที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนไม่เกี่ยวกับผู้คัดค้าน พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำเข้าไต่สวนจึงฟังไม่ได้ว่า ผู้คัดค้านมอบเงินให้โรงเรียนบ้านโทกหัวช้างและจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่าของโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ดังนั้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านจึงมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมดังที่ผู้ร้องอ้าง กรณีไม่มีเหตุที่จะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้คัดค้าน และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง.

นางจุฑามาศ วงศ์ศิริวิลาส

นายราเชนทร์ วัชรพงศ์

นายกีรติ เชียงปวน

นริศรา/พิมพ์/ทาน